

CHỈ THỊ

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay

Theo nhận định của Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tác động của hiện tượng El Nino, dự báo từ nay đến cuối năm 2023, nắng nóng sẽ gay gắt, diện rộng hơn năm 2022 và là một trong những năm nắng nóng kỷ lục. Nắng nóng kéo dài sẽ tác động, làm tăng nguy cơ xảy ra cháy, nổ đặc biệt là cháy rừng¹. Đồng thời, nhu cầu sử dụng điện tăng, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ tại cơ sở, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nếu không chủ động phòng ngừa, xảy ra cháy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng².

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể và UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) theo quy định của pháp luật; có giải pháp, biện pháp xử lý dứt điểm các tồn tại, thiếu sót đối với trụ sở làm việc của các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc do mình quản lý mà không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định, theo hướng “rõ trách nhiệm, đúng thẩm quyền”. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật nếu trụ sở làm việc của các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc do mình quản lý để xảy ra cháy, nổ.

Tổ chức phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn về PCCC và CNCH, thoát nạn cho 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy tại gia đình, phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (*vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy*); 100% người làm nhiệm vụ PCCC (*Đội PCCC cơ sở*) phải được tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật.

2. Công an tỉnh tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, tập trung kiểm tra các địa bàn trọng điểm, các khu công nghiệp, làng nghề tập trung nhiều cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ (*dệt may, chợ, trung tâm thương mại...*) và khu dân cư có nguy hiểm cháy nổ cao. Thông qua công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện các tồn tại, thiếu sót, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý nghiêm

¹ Đã có một số vụ cháy rừng xảy ra tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị và các tỉnh, thành khác như: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Quảng Nam, Lâm Đồng... gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái và ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân trên địa bàn.

² Gần đây, ở các tỉnh thành khác đã xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại về người, điển hình như: Vụ cháy xảy ra ngày 12/5/2023 tại cơ sở kinh doanh Phòng trà Nhật - Hàn tên Akatsuki tại số 144 phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng làm 03 người chết; vụ cháy xảy ra ngày 13/5/2023 tại nhà ở hộ gia đình số 24, phố Thành Công, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội làm 04 người chết (*trong đó có 03 nạn nhân là trẻ em*); vụ cháy xảy ra sáng ngày 31/5/2023 tại căn nhà 02 tầng, nhà ở kết hợp kinh doanh văn phòng phẩm của ông Nguyễn Thanh, địa chỉ 48 đường Phan Chu Trinh, phường An Sơn, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam làm 02 người chết...

theo quy định của pháp luật, đặc biệt các hành vi cố tình vi phạm quy định về PCCC dẫn đến cháy, nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản.

Duy trì công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu 24/24, đảm bảo công tác chữa cháy, CNCH kịp thời, có hiệu quả khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra; tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ, giả định các tình huống cháy, nổ, sự cố phức tạp cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

Kịp thời đề xuất khen thưởng cho những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH. Quan tâm, động viên về vật chất và tinh thần và có chế độ, chính sách khuyến khích kịp thời cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần “*Vì Nhân dân phục vụ*”.

3. Sở Xây dựng thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về PCCC, đặc biệt là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao; cơ sở tập trung đông người như quán bar, karaoke, nhà cao tầng, khách sạn, nhà nghỉ...; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật nếu buông lỏng quản lý trong cấp phép xây dựng khi chưa bảo đảm các điều kiện về PCCC theo quy định pháp luật.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu Ban chỉ đạo PCCC rừng của tỉnh rà soát, xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể để tiến hành tổ chức kiểm tra đối với các khu rừng có nguy cơ xảy ra cháy trên địa bàn bảo đảm chất lượng, có hiệu quả.

Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tổ chức trực ban, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô và các ngày nắng nóng; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn.

Theo dõi chặt chẽ các diễn biến của thời tiết; phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao; nâng cao chất lượng, độ chính xác, tần suất dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; tăng cường ứng dụng công nghệ cao trong dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng, đảm bảo phù hợp, sát thực tiễn, hiệu quả, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi xảy ra cháy rừng. Chủ động xây dựng phương án và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

5. Sở Công Thương tăng cường công tác quản lý nhà nước về điện, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, người dân sử dụng điện an toàn và các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ trong phạm vi quản lý. Chỉ đạo Ban quản lý các chợ, chủ các cơ sở là trung tâm thương mại, siêu thị tăng cường lực lượng bảo vệ, tuần tra canh gác bảo đảm an toàn PCCC và các điều kiện phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ; kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện nhằm loại trừ các nguy cơ phát sinh cháy, nổ từ hệ thống điện; chỉ đạo các hộ kinh doanh, thương nhân, tiểu thương tổ chức ký cam kết, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC, an toàn sử dụng điện... phòng ngừa từ xa không để xảy ra cháy, nổ.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo triển khai các phương án, biện pháp PCCC và CNCH tại các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện phối hợp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

7. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh yêu cầu các cơ sở tăng cường lực lượng bảo vệ, tuần tra, canh gác đảm bảo an toàn PCCC và các điều kiện phục vụ công tác chữa cháy và CNCH; kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, duy trì hoạt động PCCC nhằm loại trừ các nguy cơ phát sinh cháy, nổ.

8. Công ty Điện lực Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn về PCCC từ hệ thống, thiết bị điện; phối hợp với các sở, ngành, địa phương thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân cách sử dụng điện an toàn, hiệu quả, nhất là việc sử dụng điện sau công tơ; đồng thời cảnh báo, khắc phục các nguy cơ gây ra cháy, nổ, chập điện, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm về nắng nóng, khi nhu cầu sử dụng điện trong Nhân dân tăng cao.

9. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến công tác PCCC; cảnh báo nguy cơ cháy, nổ, cháy rừng, chợ, trung tâm thương mại... và kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị, Báo Quảng Trị tăng thời lượng tuyên truyền kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC và CNCH cho Nhân dân; phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả vào các thời gian cao điểm trong ngày góp phần làm giảm nguy cơ xảy ra cháy, nổ do các sự cố chập chập, quá tải điện gây ra; phát tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng các cấp để người dân biết, sớm chủ động các biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

11. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị thông tin kịp thời về tình hình thời tiết đến các đơn vị, địa phương, đặc biệt là tình hình nắng nóng từ đó kịp thời đề ra các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ xảy ra.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn PCCC các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC trong phạm vi quản lý; tổ chức rà soát và xử lý đối với các hành vi lấn chiếm đường giao thông cho xe chữa cháy, làm hư hỏng hoặc che lấp các trụ tiếp nước chữa cháy đô thị. Củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả của lực lượng dân phòng trong hoạt động PCCC; quan tâm đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị PCCC và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng.

Chỉ đạo UBND cấp xã, lực lượng Công an, Kiểm lâm, chủ rừng tiến hành rà soát, kiểm tra đối với toàn bộ các khu rừng trên địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, vi phạm về an toàn PCCC; đồng thời, tham mưu, đề xuất các giải pháp khắc phục triệt để, hiệu quả đối với từng khu rừng.

Tổ chức vận động 100% hộ gia đình tự trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy và mỗi gia đình có ít nhất 01 người được tập huấn về kỹ năng chữa cháy, thoát nạn (*từ nay đến 30/9/2023 vận động 50% hộ gia đình tự trang bị tự trang bị 01 bình chữa cháy và có ít nhất 01 người được tập huấn kỹ năng PCCC, thoát nạn; đến 31/12/2023 hoàn thành 100% trên toàn tỉnh*); 100% nhà từ 02 tầng trở lên có lối thoát nạn khẩn cấp thứ 02 để thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra (*hoàn thành trong Quý*

IV/2023). Tiếp tục rà soát, vận động Nhân dân xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” (đến 30/6/2023 có 100% nhà ở, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hoá dễ cháy, nổ liền kề nhau tham gia Tổ liên gia); chỉ đạo, hướng dẫn các Tổ liên gia an toàn về PCCC xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và CNCH của Tổ liên gia phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo 100% Tổ liên gia phải xây dựng, tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH trong Quý III/2023... nhằm chuẩn bị các phương tiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy và CNCH tại chỗ, ngay từ cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình; thực hiện tốt phương châm “04 tại chỗ”, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp quan trọng trong việc phòng ngừa, làm giảm số vụ cháy nổ, ngăn chặn, đẩy lùi các vụ cháy, nổ lớn xảy ra.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./. *SKC*

Nơi nhận:

- V01, C07 - Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBNDTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành ph, thị xã;
- Lưu: VT, NC. *WJ*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hà Sỹ Đồng